

# Phát hiện, kiến nghị xử lý hơn 459 tỷ đồng và 77.654m<sup>2</sup> đất sai phạm

 HẢI HÀ



Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Ảnh: HH

**Năm 2023, thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng triển khai 2.961 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm hơn 459 tỷ đồng; 77.654m<sup>2</sup> đất; xử lý hành chính 254 tập thể, 442 cá nhân; chuyển 12 vụ việc sang cơ quan điều tra...**

**C**hiều 15/11, tại Bắc Ninh, Cụm Thi đua số 2, thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2023.

## Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Cụm Thi đua số 2 gồm thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình. Năm 2023, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh là Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Nam Định là Cụm phó.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Trần Vượng cho biết, ngay từ đầu năm, thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã xây dựng kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm đều có thêm chủ đề thi đua riêng, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, từng địa phương; tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) và UBND tỉnh phát động.

Qua công tác thi đua, khen thưởng đã kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, từ đó đã tạo động lực, thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra.

Theo Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2, năm 2023, các đơn vị đã luôn chú trọng gắn các phong trào thi đua

với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong công tác thanh tra, thanh tra 9 tỉnh trong Cụm đã triển khai 2.961 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm hơn 459 tỷ đồng; 77.654m<sup>2</sup> đất; thu hồi 1 dự án, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý hành chính 254 tập thể, 442 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc...

Đặc biệt, đã thực hiện thanh tra chuyên đề việc chấp hành chính sách pháp luật trong thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị thành viên trúng thầu thực hiện tại các tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; thanh tra chuyên đề việc chấp hành chính sách, pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo chỉ đạo của TTCP.

Qua thanh tra, phát hiện một số sai phạm ở các gói thầu, dự án. Đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

Về tiếp dân, năm 2023, thanh tra 9 tỉnh trong cụm đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp, các ngành của địa phương tiếp 37.240 lượt công dân; có 398 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 39.107 đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC), kiến nghị, phản ánh. Đến nay, đã giải quyết 1.260/1.611 đơn đủ điều kiện; đạt 81,3%.

Với vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, qua kiểm tra, rà soát có 89 vụ việc. Thanh tra các tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo các cấp, ngành giải quyết dứt điểm 45 vụ việc; còn

44 vụ việc đang chỉ đạo giải quyết.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) các đơn vị trong cụm đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTN của tỉnh năm 2023; các quy định về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022; tổ chức thực hiện việc kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập...

## Từ các phong trào thi đua xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến

Trong năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác thi đua đã được đổi mới và nâng cao chất lượng. Các đơn vị chuyển biến tích cực và rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

Quá trình thực hiện, các đơn vị đã quán triệt nguyên tắc kịp thời, chính xác; việc bình xét khen thưởng đảm bảo tính công khai, dân chủ, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng TTCP; việc triển khai công tác thi đua được diễn ra đồng bộ trên tất cả các mặt.

Các phong trào thi đua có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được TTCP, UBND tỉnh khen thưởng.

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực cho mỗi cán bộ, thời gian tới, Thanh tra các tỉnh trong cụm tiếp tục chủ động bám sát chương trình kế hoạch của ngành, nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung các phong trào thi đua.

Đặc biệt, gắn các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch cũng như đột xuất; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới

phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phần đầu đạt tỷ lệ trên 90%...

Tại hội nghị, lãnh đạo thanh tra các tỉnh đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Việc phối hợp giữa cơ quan thanh tra tỉnh với kiểm toán Nhà nước; việc xác định đối tượng xác minh tài sản thu nhập; xây dựng kế hoạch thanh tra; phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo quy định mới của luật.

Thanh tra các tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, sớm có nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao...

### **Không đẩy việc khó lên cấp trên**

Về dự và phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết KN, TC khu vực 1 (Cục I), TTCP, ghi nhận và đánh giá cao kết quả các đơn vị trong cụm đã đạt được trong năm 2023.

Cho ý kiến về công tác thanh tra, ông Hùng nhấn mạnh, mục đích của thanh tra là nhằm phát hiện hạn chế, bất cập để kiến nghị và có giải pháp khắc phục, giúp thực hiện đúng quy định của pháp luật, do đó, khi ban hành kết luận cần chỉ rõ vi phạm, tối ưu việc khắc phục để thu hồi tiền và tài sản cho Nhà nước...

Đối với công tác tiếp dân, cần chú ý tới việc tiếp dân của người đứng đầu. Quan tâm đến báo cáo số liệu đơn thư và gửi về TTCP kết quả

rà soát các vụ việc tổn động theo Kế hoạch 363, Kế hoạch 1910 của TTCP để đưa ra khỏi danh sách.

Chia sẻ khó khăn với các đơn vị trong giải quyết đơn thư KN, TC, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, tổn động, kéo dài, lãnh đạo Cục I đánh giá, về cơ bản các vụ việc tổn động đã được các địa phương rà soát kỹ và quyết liệt vào cuộc. Đối với những vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, địa phương cần ra thông báo chấm dứt để kết thúc vụ việc. Tinh thần chung là làm theo đúng thẩm quyền, không đùn đẩy việc khó lên cấp trên...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2023 của thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Thanh tra tỉnh đã tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách theo chỉ đạo của Trung ương.

Cùng với thanh tra cả nước, thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã khắc phục khó khăn, bám sát chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, vươn lên, kế thừa những thành quả đã đạt được, Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ thực hiện thành công các phong trào thi đua của những năm tiếp theo, đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành ■